

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy và chi bộ đảng đối với dân quân tự vệ.

Thiếu tướng Lê Quang Hòa

Do âm mưu và hành động xâm lược của đế quốc Mỹ, hiện nay chúng ta đang ở trong tình trạng cả nước có chiến tranh. Nhiệm vụ chính trị của nhân dân miền Bắc lúc này là vừa sản xuất vừa chiến đấu, để xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hết lòng hết sức ủng hộ cuộc chiến đấu của đồng bào miền Nam và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Chúng ta vừa phải đánh thắng địch trong chiến tranh phá hoại, vừa tích cực chuẩn bị sẵn sàng đánh thắng chúng trong bất cứ loại chiến tranh xâm lược nào.

Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang ở địa phương, do các đảng bộ địa phương trực tiếp lãnh đạo về mọi mặt. Nó là công cụ chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ chuyên chính của giai cấp vô sản ở địa phương, có trách nhiệm rất vẻ vang và nặng nề, là lực lượng nòng cốt của toàn dân trong chiến đấu và sản xuất ở cơ sở, là lực lượng hậu bị hùng hậu của bộ đội thường trực.

Thực tiễn chống chiến tranh phá hoại trong gần một năm qua cho thấy nhiệm vụ của dân quân tự vệ rất phức tạp, nặng nề. Dân quân tự vệ phải vừa sản xuất, vừa chiến đấu, vừa phục vụ chiến đấu, bảo đảm giao thông vận tải và bổ sung ngày càng nhiều cho bộ đội chủ lực và địa phương. Trong chiến đấu, dân quân tự vệ vừa phải đánh máy bay, tàu chiến, bắt phi công địch, vừa phải chống chiến tranh tâm lý và chiến tranh gián điệp, đồng thời tăng



cường giữ gìn trật tự trị an, chống bọn phản động nội địa. Nhiệm vụ xây dựng, củng cố, phát triển lực lượng, và xây dựng làng chiến đấu ở nông thôn, khu phố, xí nghiệp, chiến đấu ở thị trấn, thành phố, khu chiến đấu ở miền núi, ngày càng khẩn trương.

Đề dân quân tự vệ có thể hoàn thành vai trò và nhiệm vụ ngày càng nặng nề của mình trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước hiện nay, việc tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện của các cấp ủy và chi ủy đảng là vấn đề mấu chốt, quyết định nhất. Đó cũng là nguyên tắc cơ bản trong việc xây dựng và chiến đấu của dân quân tự vệ. Đồng thời nhờ lãnh đạo chặt chẽ và phát huy tác dụng của dân quân tự vệ, đảng bộ địa phương có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất đi đôi với nhiệm vụ chiến đấu.

I.

Yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ chống Mỹ cứu nước hiện nay đòi hỏi chúng ta phải xây dựng dân quân tự vệ thành lực lượng nửa vũ trang trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân có trình độ giác ngộ giai cấp công nhân cao, có lập trường chiến đấu kiên định, có ý chí chiến đấu vững chắc, luôn luôn cảnh giác cao độ và kiên quyết dũng cảm chống mọi kẻ thù của dân tộc và giai cấp. Dân quân tự vệ phải có tổ chức rộng rãi và vững chắc trong sạch về chính trị, đoàn kết tốt trong nội bộ, đoàn kết tốt đối với đơn vị bạn, với bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và với nhân dân, đoàn kết quốc tế tốt nhằm bảo đảm chiến đấu thắng lợi, phục vụ chiến đấu tốt và làm nòng cốt tốt trong sản xuất.

Kinh nghiệm trong thời gian qua đã chỉ rõ, muốn đạt được yêu cầu trên, công tác lãnh đạo của các cấp ủy và chi bộ đảng ở địa phương cần tập trung vào mấy việc chính sau đây:

1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng để nâng cao hơn nữa ý chí chiến đấu quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của dân quân tự vệ.

Cần tập trung vào việc quán triệt nhiệm vụ cách mạng của cả nước, nhiệm vụ của miền Bắc, ra sức xây dựng cho dân quân tự vệ có lòng tin tưởng tuyệt đối vào đường lối chống Mỹ, cứu nước, đường lối và quan điểm quân sự của Đảng; khơi sâu lòng căm thù địch, nâng cao ý thức làm chủ đất nước, kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng, ý chí thống nhất tổ quốc trên cơ sở đó, xây dựng quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược trong bất cứ tình hình nào, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tích cực trong lao động, dũng cảm và mưu trí trong chiến đấu.

Công tác tư tưởng đối với dân quân tự vệ không chỉ dừng lại ở chỗ tuyên truyền động viên hoàn thành các nhiệm vụ và công tác cụ thể trước mắt, mà điều quan trọng là giáo dục những vấn đề cơ bản về đường lối, nhiệm vụ cách mạng, về quan điểm chiến tranh nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân và quốc phòng toàn dân của Đảng, làm cho anh chị em có lập trường chiến đấu kiên định, có nhận thức toàn diện về nhiệm vụ trước mắt và nhiệm vụ cơ bản lâu dài của mình.

Kinh nghiệm vừa qua cho biết, trước hết cần làm cho anh chị em quán triệt tình hình và nhiệm vụ cách mạng hiện nay; thấy rõ bản chất, âm mưu và thủ đoạn của đế quốc Mỹ, chỗ yếu cơ bản không thể khắc phục nổi của chúng; thấy rõ ta nhất định thắng, địch nhất định thua; nhận thức sâu sắc nhiệm vụ của mình, khắc phục tình trạng chỉ thấy nhiệm vụ chiến đấu, không thấy nhiệm vụ sản xuất; chỉ thích chiến đấu mà không muốn làm công tác phục vụ chiến đấu; chỉ thấy nhiệm vụ đánh máy bay địch mà không thấy

hết nhiệm vụ chiến đấu khác; không thực sự làm tốt nhiệm vụ giao thông vận tải; không chú trọng đầy đủ chống “chiến tranh tâm lý” và chiến tranh gián điệp của địch; không thấy nhiệm vụ huấn luyện củng cố và phát triển lực lượng, xây dựng làng chiến đấu; khu phố chiến đấu, xí nghiệp chiến đấu; chỉ thấy công việc trước mắt mà không thấy yêu cầu phải đồng thời tích cực chuẩn bị sẵn sàng đối phó với mọi chiến tranh xâm lược của địch nếu chúng gây ra.

Giáo dục, phát huy truyền thống chiến đấu của các lực lượng vũ trang, nhân dân, truyền thống vừa sản xuất vừa đánh giặc của nhân dân và dân quân tự vệ ở địa phương cũng là nội dung chủ yếu của công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng dân quân tự vệ, có tác dụng không ngừng bồi dưỡng và nâng cao lòng tự hào dân tộc, tinh thần tự lực, tự cường, độc lập chiến đấu, quyết đánh, quyết thắng đế quốc Mỹ trong bất cứ tình hình nào.

Cần lấy việc giáo dục giai cấp làm cơ sở cho công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng. Có nâng cao giác ngộ giai cấp vô sản anh chị em mới hiểu rõ bản chất kẻ địch, bản chất của chế độ ta, bản chất các lực lượng vũ trang nhân dân. Đó là cơ sở để anh chị em nhận thức đúng đắn, sâu sắc các đường lối, nhiệm vụ, chủ trương, chính sách của Đảng, xác định rõ các quan điểm rất cơ bản ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệt tình cách mạng, ý chí chiến đấu như vào dân quân tự vệ để làm gì, đánh giặc để làm gì, vì ai mà chiến đấu, bắn ai, bảo vệ ai?

Nhận thức tư tưởng của dân quân tự vệ thường có quan hệ rất mật thiết với nhận thức tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương, cán bộ, đảng viên có thông suốt thì dân quân tự vệ mới thực sự thông suốt; nhân dân có nhận rõ và đồng tình thì công tác giáo dục dân quân tự vệ mới

thuận lợi. Cho nên cùng với việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho dân quân tự vệ, phải chú trọng giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về đường lối, nhiệm vụ quân sự, vấn đề quốc phòng toàn dân đánh giặc, toàn dân xây dựng lực lượng vũ trang.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng là vấn đề quan trọng nhất để tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy và chi ủy đảng đối với dân quân tự vệ, là then chốt quyết định thắng lợi của dân quân tự vệ, trên mọi mặt chiến đấu và sản xuất. Bất kỳ ở đâu và lúc nào nếu xem thường và làm không tốt công tác tư tưởng là làm yếu sự lãnh đạo của Đảng.

2. Nắm vững đường lối giai cấp của Đảng để tăng cường lãnh đạo về tổ chức.

Vấn đề quan trọng bậc nhất trong việc tăng cường lãnh đạo về tổ chức đối với dân quân tự vệ là nắm vững đường lối giai cấp của Đảng, bảo đảm lực lượng dân quân tự vệ trong sạch về chính trị, vững mạnh về tổ chức, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân, kiên quyết chống mọi kẻ thù, có khả năng kinh nghiệm chiến đấu và phục vụ chiến đấu, có tổ chức rộng rãi và vững chắc, thích hợp với nhiệm vụ sản xuất và chiến đấu, thích hợp với tổ chức lãnh đạo, thói quen sinh hoạt của từng vùng, từng nơi.

Trên cơ sở tăng cường chất lượng, lấy chất lượng làm gốc, phải đảm bảo xây dựng một lực lượng dân quân tự vệ đông đảo về số lượng, thu hút được mọi người có đủ điều kiện tham gia làm cơ sở cho toàn dân vũ trang chống Mỹ cứu nước. Cần đặc biệt chú trọng đưa nhiều đảng viên, đoàn viên thanh niên lao động tích cực vào dân quân tự vệ và hết sức coi trọng nữ dân quân và nữ tự vệ.

Các cấp ủy và chi bộ đảng ở địa phương cần nắm chắc lực lượng cán bộ, du kích, tự vệ chiến đấu, coi đó là trọng tâm của việc củng cố và phát triển lực lượng, nhất là ở những nơi xung yếu.

Trong khi chấp hành đường lối giai cấp của Đảng trong công tác tổ chức dân quân tự vệ, cần nhận rõ dân quân tự vệ là lực lượng nửa vũ trang ở địa phương, có tính chất giai cấp sâu sắc đồng thời lại có tính chất quần chúng rộng rãi. Cho nên cần vận dụng đường lối giai cấp của Đảng cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương không thể coi nhà máy, thành phố như ở nông thôn, miền núi như miền xuôi, nơi có đồng bào theo đạo thiên chúa như ở nơi lương... một mặt phải khắc phục hiện tượng lỏng lẻo, muốn hạn thấp tiêu chuẩn, làm sai nguyên tắc, mặt khác cần đấu tranh với các ý nghĩ và hành động thành kiến, hẹp hòi, không tin tưởng ở quần chúng, thoát ly tình hình thực tế ở địa phương. Cả hai thiên hướng đó đều có hại, hoặc làm yếu chất lượng, hoặc làm cho đội ngũ hẹp hòi khó phát triển và như vậy đều làm cho lực lượng dân quân tự vệ không thể lớn mạnh, không đủ đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ chung cũng như nhiệm vụ quân sự lúc này.

3. Kiện toàn và củng cố đội ngũ cán bộ

Đây là một công tác rất lớn hiện nay để củng cố và xây dựng dân quân tự vệ, là nội dung chủ yếu của công tác lãnh đạo về mặt tổ chức của các cấp ủy và chi bộ đảng đối với dân quân tự vệ.

Chúng ta cần tăng cường cán bộ cho các cơ quan tỉnh đội, huyện đội, là những cán bộ của quân đội thường trực cho các cấp ủy địa phương lãnh đạo về chính trị và tư tưởng, đồng thời làm tốt công tác bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ dân quân tự vệ ở cơ sở.



Thực tế ở nhiều nơi đã chứng minh, chỗ nào đội ngũ cán bộ cơ sở vững vàng, lãnh đạo và chỉ huy giỏi, quan tâm đời sống của dân quân tự vệ, được anh em và nhân dân địa phương yêu mến, tín nhiệm thì dân quân tự vệ chỗ ấy tin tưởng, phấn khởi đoàn kết, chiến đấu sản xuất và công tác tốt. Phải kiện toàn, bồi dưỡng cán bộ về mọi mặt, tích cực xây dựng một đội ngũ cán bộ cơ sở có số lượng đầy đủ và có chất lượng vững chắc, theo đúng đường lối giai cấp của Đảng. Hướng lựa chọn vào những dân quân tự vệ thuộc thành phần cơ bản đã được thử thách trong chiến đấu và công tác, cần chú trọng đưa phụ nữ và thanh niên mới lớn lên vào làm cán bộ lãnh đạo, chỉ huy dân quân tự vệ ở cơ sở.

Công tác bồi dưỡng cán bộ chủ yếu là bồi dưỡng cán bộ về chính trị và tư tưởng, làm cho anh chị em có lập trường giai cấp kiên định, có nhiệt tình cách mạng sôi nổi, có ý chí chiến đấu cao, nắm vững đường lối nhiệm vụ chính trị, đường lối quân sự, chủ trương chính sách và quan điểm chiến tranh nhân dân, các nguyên tắc chỉ đạo tác chiến du kích, chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu du kích, cách lãnh đạo, chỉ huy và nghiệp vụ công tác chính trị, công tác quân sự đối với dân quân tự vệ. Cần thực hiện chuyên môn hóa đến mức độ nhất định, bảo đảm không thay đổi luân và cán bộ không kiêm nhiệm nhiều việc. Cần thiết thực quan tâm đến đời sống tinh thần và vật chất của cán bộ, giúp đỡ anh em giải quyết những khó khăn về tư tưởng, công tác và đời sống, nhất là trong những trường hợp khó khăn trong chiến đấu ác liệt.

4. Chỉ đạo chặt chẽ mọi hoạt động sản xuất và chiến đấu, huấn luyện quân sự và các công tác khác của dân quân tự vệ theo đường lối tư tưởng của Đảng.

Trong mọi mặt của công tác dân quân tự vệ, sự lãnh đạo của các cấp ủy và chi bộ đảng ở địa phương đều lấy giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng làm cơ sở; đặc biệt là quán triệt đường lối chiến tranh nhân dân và quốc phòng toàn dân, các nguyên tắc chỉ đạo tác chiến du kích và phát huy một cách có sáng tạo truyền thống và kinh nghiệm của các lực lượng vũ trang nhân dân và nhân dân ta. Việc huấn luyện nâng cao trình độ chiến thuật, kỹ thuật, phát động phong trào toàn dân bắn máy bay và bắt phi công địch xây dựng các phương án tác chiến bảo vệ làng bản, thành phố, xí nghiệp, xây dựng làng khu phố, thị trấn chiến đấu v.v... đều tùy thuộc vào các vấn đề đó. Chúng ta đã thấy chiến đấu của dân quân tự vệ là lấy ít đánh nhiều lấy thô sơ đánh hiện đại, lấy yếu đánh mạnh. Vì vậy, công tác giáo dục chính trị, công tác tư tưởng, tổ chức, vvv... đều nhắm cần đề cao vai trò quyết định của con người, xây dựng lòng tin tưởng mãnh liệt và sức mạnh của nhân dân, sức mạnh của bản thân dân quân tự vệ và vũ khí thô sơ, phát huy cao độ tinh thần lấy yếu thắng mạnh, lấy dũng cảm, mưu trí thắng vũ khí kỹ thuật hiện đại của địch.

Việc lãnh đạo rút kinh nghiệm, phổ biến kinh nghiệm về mọi mặt sản xuất, chiến đấu, huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng... là rất cần thiết đề kịp thời phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, không ngừng nâng cao sức chiến đấu, động viên khí thế, quyết đánh quyết thắng sôi nổi ở mọi nơi, mọi lúc.

Để lãnh đạo dân quân tự vệ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công tác, các cấp ủy và chi bộ cần nắm vững quan điểm thực tiễn, quan điểm quần chúng, làm cho mọi người quán triệt tư tưởng địch thế nào ta đánh thế ấy, ta có gì đánh nấy, chiến đấu thế nào huấn luyện thế ấy, mọi việc, mọi kế hoạch đều kết hợp chặt chẽ với sản xuất, thích hợp với tình hình thực tế về mọi mặt của



địa phương. Phải đi theo đường lối quần chúng, phát huy dân chủ bàn bàn, động viên mọi người hiến mưu, hiến kế, góp sức và trí tuệ khắc phục mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ.

II.

Để tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với dân quân tự vệ, hiện nay cần giải quyết mấy vấn đề chính sau đây:

1. Các cấp ủy đảng cần nâng cao trình độ nắm vững đường lối chính trị và đường lối quân sự của Đảng, vận dụng sáng tạo vào tình hình và nhiệm vụ của dân quân tự vệ ở địa phương và đơn vị.

Đây là vấn đề mấu chốt nhất để cấp ủy phát huy sự lãnh đạo đúng đắn và có tính hiệu lực đối với dân quân tự vệ. Tình hình đấu tranh cách mạng của nhân dân ta hiện nay ở cả hai miền rất phức tạp. Đường lối chính trị của Đảng là sự vận dụng đúng đắn Chủ nghĩa Mác - Lênin để giải đáp đúng đắn những vấn đề phức tạp đó các cấp ủy biết vận dụng tinh thần đường lối chính trị của Đảng vào tình hình cụ thể của dân quân tự vệ ở địa phương mình, thông qua công tác lãnh đạo của dân quân tự vệ mà thúc đẩy các mặt công tác sản xuất và chiến đấu của địa phương, khắc phục nhận thức và hành động không đúng của dân quân tự vệ.

Trước tình hình đế quốc Mỹ tăng cường mở rộng chiến tranh phá hoại, lãnh đạo chiến đấu và phục vụ chiến đấu là một nhiệm vụ trực tiếp hằng ngày của các cấp ủy đảng. Vì thế các đồng chí trong cấp ủy không thể không nghiên cứu học tập về đường lối nhiệm vụ quân sự, quan điểm chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân, các nguyên tắc chỉ đạo tác chiến du kích, các nguyên tắc trong công tác xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng dân quân tự vệ, những yêu cầu cơ bản và nội dung chủ yếu của công tác



chính trị trong lực lượng vũ trang nhân dân và của các công tác quân sự địa phương tiến tới học tập những chiến thuật và kỹ thuật của các lực lượng vũ trang địa phương.

2- Tăng cường sự lãnh đạo tập thể của cấp ủy đảng phát huy vai trò của cơ quan quân sự địa phương.

Không có sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, thì các cơ quan quân sự địa phương không thể có được những chủ trương chính xác, không thể quán triệt đầy đủ và đúng đắn những quan điểm, tư tưởng, đường lối, nhiệm vụ chính trị, quân sự và các chủ trương chính sách của Đảng. Các thủ trưởng cơ quan quân sự địa phương là những người làm công tác chỉ huy và công tác chính trị, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của cấp ủy đảng về công tác quân sự và công tác dân quân tự vệ, đồng thời làm chuyên gia cho cấp ủy. Cho nên, yêu cầu chủ yếu đối với cấp ủy đảng là một mặt luôn luôn kiểm tra chặt chẽ việc tổ chức chấp hành của thủ trưởng cơ quan quân sự địa phương, mặt khác hết sức chú trọng làm cho anh em mạnh dạn, chủ động sáng tạo, giúp anh em làm tròn nhiệm vụ. Các đảng ủy tỉnh đội, huyện đội cần phát huy tính chủ động, tinh thần trách nhiệm của mình, giúp tỉnh ủy, huyện ủy chỉ đạo công tác dân quân tự vệ và công tác quân sự ở địa phương. Tuy nhiên, không thể tự coi mình như một cơ quan độc lập, tách ra khỏi sự lãnh đạo của tỉnh ủy, huyện ủy, tạo thành một hệ thống lãnh đạo riêng. Mọi chủ trương về quân sự và chủ trương đối với phong trào dân quân đều phải thông qua tỉnh ủy và huyện ủy. Cấp ủy đảng cần kiện toàn và chỉ đạo trực tiếp chính trị tỉnh đội, huyện đội, để tiến hành tốt công tác chính trị trong lực lượng dân quân tự vệ. Bởi vì, công tác chính trị là thể hiện sự lãnh đạo về chính trị và tư tưởng của Đảng trong dân quân tự vệ.



Chúng ta có thể giao cho một đồng chí trong cấp ủy phụ trách quân sự, nhưng không thể khoán trắng. Lãnh đạo dân quân tự vệ phải là sự lãnh đạo tập thể và thống nhất của cấp ủy. Mọi công tác quan trọng đều phải do cấp ủy quyết định; mọi quyền hành phải tập trung thống nhất vào tập thể cấp ủy đảng, chú không phải tập trung vào cá nhân. Bởi vì, chỉ có sự lãnh đạo tập thể của cấp ủy mới bảo đảm cho việc quyết định và thực hiện các chủ trương, chính sách được đúng đắn, trên cơ sở tập trung trí tuệ của đông đảo đảng viên, quần chúng, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tích cực sáng tạo của cán bộ, đảng viên và quần chúng, củng cố sự nhất trí trong đảng bộ và trong lực lượng dân quân tự vệ.

3- Tăng cường sự lãnh đạo của các đảng ủy cơ sở và chi bộ.

Sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với dân quân tự vệ quyết định ở nhiều khâu công tác, nhưng một trong những khâu cơ bản là đảng ủy cơ sở và chi bộ. Mọi đường lối, chính sách và chủ trương chung cũng như về quân sự đều thực hiện ở cơ sở. Dân quân tự vệ là lực lượng nửa vũ trang ở địa phương, không thoát ly sản xuất, hoạt động phân tán, lấy đơn vị xã, xí nghiệp, khu phố, công trường, nông trường và các trung đội, tiểu đội làm cơ sở, nên chỉ có đảng ủy cơ sở và chi bộ mới lãnh đạo được sâu sắc và kịp thời.

Để phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo của đảng ủy cơ sở và chi bộ đối với dân quân tự vệ, một vấn đề cấp thiết hiện nay là giáo dục, bồi dưỡng cho các đảng ủy, chi ủy viên và đảng viên những hiểu biết cơ bản về đường lối quân sự, các nguyên tắc chỉ đạo tác chiến du kích, những vấn đề chủ yếu về xây dựng, huấn luyện, chiến đấu, phục vụ chiến đấu... của dân quân tự vệ ở địa phương. Các cán bộ và đảng viên trong dân quân tự vệ còn phải thành



thạo về kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu. Ngoài ra còn cần lấy những kinh nghiệm của nơi khác và kinh nghiệm thực tế của mình mà thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ lãnh đạo đối với dân quân tự vệ và trong việc thực hiện các công tác quân sự ở địa phương.

Nhiều địa phương đã phân công thêm chi ủy viên và đảng ủy viên vào làm nòng cốt kiện toàn cơ quan chỉ huy xã hội. Đồng thời chú trọng kết nạp vào Đảng những cán bộ và chiến sĩ dân quân tự vệ qua thử thách chiến đấu và phục vụ chiến đấu đã tỏ ra vững vàng, dũng cảm. Đó là cách làm thiết thực để tăng cường sự lãnh đạo của đảng ủy cơ sở và chi bộ đối với dân quân tự vệ.

4. Dưới sự lãnh đạo tập trung thống nhất của cấp ủy đảng, phát huy vai trò của các ngành, các đoàn thể, các tổ chức sản xuất đối với công tác xây dựng dân quân tự vệ và các công tác quân sự địa phương.

Xây dựng lực lượng vũ trang nói chung cũng như xây dựng dân quân tự vệ nói riêng và thực hiện mọi nhiệm vụ quân sự địa phương là trách nhiệm chung của các ngành, các đoàn thể, các tổ chức sản xuất, dưới sự lãnh đạo tập trung thống nhất của các cấp ủy đảng và chi bộ. Mọi chủ trương kế hoạch của các cấp ủy và chi bộ phải có các ngành, các đoàn thể, các tổ chức sản xuất tổ chức thực hiện thì mới có hiệu lực.

Vì vậy, các cấp ủy đảng và chi bộ cần làm cho cán bộ các ngành, các tổ chức nhận rõ trách nhiệm của mình, có những hiểu biết cần thiết về chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân, về công tác xây dựng dân quân tự vệ và các công tác quân sự ở địa phương đó để có tinh thần phụ trách cao, kết hợp chặt chẽ và thường xuyên với công tác của mình mà làm tốt nhiệm vụ đối với công tác dân quân tự vệ và công tác quân sự nói chung.



Các cấp ủy cần dựa theo chức năng, nhiệm vụ và nội dung công tác của mỗi ngành, mỗi tổ chức mà xác định rõ những công tác của mỗi ngành, mỗi tổ chức phải làm đối với công tác dân quân tự vệ và nhiệm vụ quân sự ở địa phương. Cơ quan tuyên giáo, văn hóa có trách nhiệm cùng với các cơ quan quân sự địa phương tăng cường giáo dục tuyên truyền những vấn đề về đường lối nhiệm vụ quân sự, đường lối chiến tranh nhân dân, v.v... trong dân quân tự vệ và toàn dân; cơ quan tổ chức có trách nhiệm tăng cường công tác xây dựng đảng trong dân quân tự vệ, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở; cơ quan công an có trách nhiệm trong việc bảo đảm trong sạch chính trị, bảo vệ nội bộ, phòng gian, bảo mật... các đoàn thể quần chúng có trách nhiệm động viên quần chúng thực hiện các nhiệm vụ quân sự và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, phát huy vai trò tích cực của đoàn viên, hội viên trong dân quân tự vệ; các tổ chức sản xuất như xí nghiệp, hợp tác xã... có trách nhiệm giúp đỡ anh em dân quân tự vệ, nhất là cán bộ, kết hợp chặt chẽ giữa lao động sản xuất và hoạt động quân sự, giúp đỡ anh em khắc phục khó khăn trong sinh hoạt...

Trước tình hình và nhiệm vụ mới, các công tác dân quân tự vệ và quân sự địa phương có nhiều đặc điểm và yêu cầu mới, nặng nề hơn trước. Ra sức tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy và chi bộ đảng là then chốt làm cho dân quân tự vệ trở thành lực lượng vô địch, có đầy đủ sức mạnh tinh thần và vật chất, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chiến đấu, sản xuất và công tác của mình, cùng bộ đội thường trực và toàn dân chiến thắng bất cứ kẻ thù nào, trong bất cứ tình thế nào.

